

Online Section Hot Share

ชื่นชม! บัณฑิตหนุ่มตามอด ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2 ภาษาจีน คนที่ 2 ของประเทศ  
เผยแพร่: 23 ก.พ. 2565 18:25 ปรับปรุง: 23 ก.พ. 2565 18:25 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โซเชี่ยลฯ แห่แชร์ชื่นชม "น้องเชนต" หรือ นายวุฒิชัย แซ่ลี่ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน บัณฑิต  
พิกการทางสายดาคนที่ 2 ของประเทศไทย ที่ใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนในการเรียนการสอนตลอด  
หลักสูตร และจบด้วยดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เพจเฟซบุ๊ก "School of Sinology (汉学院)" ได้โพสต์แสดงความยินดีพร้อมชื่นชม น้องเชนต  
นายวุฒิชัย แซ่ลี่ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน บัณฑิตพิกการทางสายดาคนที่ 2 ของประเทศไทย ที่ใช้อักษร  
เบรลล์ภาษาจีนในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2

X ระบุข้อความว่า “อยากทำในสิ่งที่ตนเองมุ่งมั่น พุ่มเท ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการเรียนภาษาจีนมาใช้ให้เกิด

**AIS 5G** 54 **เปิดเบอร์ใหม่** 98  
45 **รับความปัง** กับเบอร์มงคล ที่ AIS 96

กุมภาพันธ์ 2565 นี้

ทางสำนักวิชาจีนวิทยาขอให้น้องเซนต์ได้ทำตามสิ่งที่น้องตั้งเป้าหมายไว้ ดังคำกล่าวของท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความเป็นบัณฑิตนั้น คือการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง และครอบครัววงศ์ตระกูล แต่ที่เหนือไปกว่านั้น คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่น นั้น เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ภาคภูมิใจที่สุด”



School of Sinology (汉学院)

21 กุมภาพันธ์ เวลา 13:07 น. · 🌐

“อยากทำในสิ่งที่ตนเองมุ่งมั่น ทุกเท ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการเรียนภาษาจีน มาขอให้เกิดประ’ และอยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผู้พิการทางสายตาสมาารถเรียนภาษาจีนโดยไม่มีอุปสรรค”

สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับน้องเซนต์ นายวุฒิชัย แซ่ลี สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม พิการทางสายตาคนที่ 2 ของประเทศไทย ที่ใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนในการเรียนการสอนตลอด ดิกริเกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.48 โดยน้องเซนต์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ กุมภาพันธ์ 2565 นี้

ทางสำนักวิชาจีนวิทยาขอให้น้องเซนต์ได้ทำตามสิ่งที่น้องตั้งเป้าหมายไว้ ดังคำกล่าวของท่านอ’ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความ นั้น คือการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง และครอบครัววงศ์ตระกูล แต่ที่เหนือไปกว่านั้น คือการใ’ อัน นั้นเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ภาคภูมิใจที่สุด”



X

